

CHƯƠNG 2 BÀI 7

KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI TU HÀNH NỖ LỰC

Buổi 63 ngày 25/08/2023

Sự thù thắng, vi diệu của Phật pháp tất cả các pháp thế gian xuất thế gian đều không thể sánh bằng. Chúng ta đời này may mắn có được thân người, được nghe Phật pháp, đối với nghĩa lý, nghĩa thú thâm sâu hiểu được một chút, chân thật là hi hữu khó được, cho nên nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà tu hành Tu học chính là thật làm, làm ra tấm gương cho tất cả chúng sinh xem, đây là chân thật giúp đỡ tất cả chúng sinh giác ngộ.

Dáng vẻ là biểu hiệu, biểu hiện tốt khiến người xem thấy rồi sinh tâm hoan hỷ. Tướng hảo của Phật không người nào có thể sánh bằng, cho nên Phật nói pháp chúng sinh rất tin tưởng. Chỉ cần y theo giáo huấn của Phật mà tu học đều có thể được viên mãn, tự tại giống như Phật. Đây chính là hiện thân nói pháp.

Buổi 64 ngày 01/09/2023

Con người đều có ưu khuyết điểm, nếu chúng ta có thể nhìn thấy ưu điểm của mỗi một người thì người người ở thế gian này đều là người tốt. Nếu chỉ nhìn thấy khuyết điểm thì ngay đến Phật Bồ Tát cũng không phải là người tốt, có thể thấy tốt xấu chính ngay ở trong một ý niệm. Đại sư Ngẫu Ích nói: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm”. Hiểu được nguyên lý nguyên tắc này thì có thể chuyển được cảnh giới. Chư Phật Bồ Tát, chư thiên thiện thân hiểu được đạo lý này, cho nên cảnh giới của các Ngài càng chuyển càng tốt.

Phàm phu không hiểu rõ đạo lý này, chuyên xem thấy khuyết điểm của người khác, chuyên nói lời không tốt đối với người khác, cho nên cảnh giới càng chuyển càng thấp, đời sống càng ngày càng khổ. Chúng ta đọc Phật kinh biết được những chân tướng sự thật này, tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh của chúng ta mới biết được từng câu nói của Phật đều là chân lý, mỗi câu nói đều là lời thật. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ nỗ lực tu học thì nhất định có thể kiến tạo nên tiền đồ tốt đẹp.

Đại sư Ấn Quang là một tấm gương tốt của chúng ta. Ngài thị hiện để cho chúng ta xem, Ngài cũng là người trải qua những năm tháng dài tu học. Trên truyện ký ghi chép lại, sau khi Ngài 70 tuổi, nơi ở của Ngài các loài muỗi, kiến, bọ chét đều tự động rời đi, không dám làm phiền Ngài. Vì sao không quấy nhiễu Ngài? Vì tôn kính Ngài. Chúng ta thử nghĩ xem, vì sao Ngài có thể cảm động chúng sinh trong sáu cõi mà chúng ta lại không làm được? Bởi vì chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa buông bỏ xả, vẫn cứ là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi thì ai mà kính trọng chúng ta chứ?

Mỗi niệm mong cầu vãng sanh Tịnh Độ chỉ là một nguyện vọng mà thôi, có thể đạt đến được hay không vẫn còn là một ẩn số. Có nguyện nhất định phải có hành, dùng hành để thực tiễn nguyện thì nguyện vọng mới đạt được viên mãn.

Tiền trình hồng pháp ở Singapore rất thuận lợi, đây là gia trì của oai thần Tam Bảo. Chư Phật Bồ Tát quan tâm chăm sóc chúng ta như vậy, nếu chúng ta không chăm chỉ, không nỗ lực thì làm sao có thể xứng đáng với Phật Bồ Tát chứ?

Ngày ngày đọc “Trên đèn bốn on nặng, dưới cứu khổ ba đường”, nếu không thể làm được hai câu nói này, chính là có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với Thiên Long Thiện Thần hộ pháp. Chúng ta chính mình tu học và tương lai thành lập Phật học viện, nhất định phải y theo giáo huấn ở trên kinh, bắt đầu làm từ nơi chính mình.

Học trình là bảy năm, “bảy” là con số viên mãn, hi vọng trong bảy năm, chúng ta chỉ ít phải giống như “Phật Vô Lượng Thọ”. Chúng ta không thể đạt đến được Phần Chứng Vị thì chỉ ít phải đạt đến được Tương Tự Vị, có thể chứng được Tương Tự Tức Phật trong Lục Tức Phật của Thiên Thai mới xứng với Phật Bồ Tát. Có thể đạt đến Phần Chứng Vị là tốt nhất, Phần Chứng Vị là pháp thân Đại Sĩ, trong Viên Giáo là Bồ Tát Sơ Trụ, còn trong biệt giáo là Bồ Tát sơ địa. Tương Tự Vị là Bồ Tát Tam Hiền của Biệt Giáo, là Bồ Tát Thập Tín Vị của Viên Giáo. Cho nên mọi người phải cố gắng nỗ lực, hướng đến mục tiêu này mà tiến tới mới có thể siêu phàm nhập Thánh.

Bạn phát tâm từ bi muốn cứu độ tất cả chúng sinh, muốn cứu chúng sinh trước tiên phải độ chính mình, chính mình không thể được độ thì không có năng lực độ chúng sinh. Cho nên chính mình tu học cho đến tương lai giúp đỡ chúng sinh thì phải dựa vào chính mình, chư Phật Bồ Tát tuy từ bi cũng không thể giúp được.

Những gì mà chư Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ chúng ta chỉ là dạy bảo, vì chúng ta mà nói ra chân tướng sự thật, cung cấp cho chúng ta phương pháp để chúng ta tham khảo, nhưng kẻ nhập cảnh giới nhất định là việc của chính mình. Hi vọng mọi người phải chăm chỉ nỗ lực.

Buổi 65 ngày 25/08/2023

Bất luận là pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, không có thể chất cường tráng thì làm bất cứ việc gì cũng không thể thành tựu. Vào thời xưa, không luận ở Thiên đường hay niệm Phật đường, đả Phật thất là việc rất bình thường, thậm chí bảy ngày bảy đêm không ngủ không nghỉ. Cho nên, phần nhiều là người trẻ tuổi có loại thể lực này tham gia, 40 tuổi trở lên thể lực suy yếu rồi; Cho dù nghiên giáo cũng không ngoại lệ. Cho nên, thời kỳ thanh thiếu niên là lúc định đặt nền tảng học thuật và sự nghiệp.

Tôi sinh vào thời chiến loạn, phần lớn thời trai trẻ (tốt đẹp) của cuộc đời đều là chạy loạn, cho nên định đặt nền tảng giáo dục không được tốt, cho dù hiện nay chăm

chỉ nỗ lực tu học nhưng thành tựu cũng không bằng người xưa. Nếu thể lực tương đối kém, cơ thể suy nhược, nhiều bệnh thì càng khó khăn rồi, cho dù có tâm hướng đến học tập cũng sẽ cảm thấy “tâm có thừa mà sức không đủ”. Đây là việc vô cùng đáng tiếc. Cho nên, ở ngay trong cuộc sống thường ngày nhất định phải chú ý đến sức khỏe của chính mình.

Chúng ta ở Singapore gặp được thời tiết nhân duyên thù thắng như vậy, việc này càng làm tăng thêm tín nguyện của chúng ta, thế là chúng ta liền theo đó mà thành tựu. Đây chân thật giống như cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, “*vô lượng kiếp đến nay hi hữu khó gặp*”, chúng ta nhất định phải trân quý cái duyên phận này.

Nếu ở trong nhân duyên thù thắng như vậy mà vẫn là không thể thắng nổi tập khí phiền não, không thể thắng nổi sự cám dỗ của danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, để cho cơ duyên lớn như vậy bị bỏ lỡ ngay trước mắt, chân thật là vô cùng đáng tiếc.

Chúng ta toàn tâm toàn lực đi làm, chỉ cần thế gian thêm một người hiểu rõ lời Phật dạy, thêm một người nhất tâm niệm Phật thì tai nạn liền có thể giảm đi một phần; Cho dù không thể tiêu trừ hoàn toàn tai nạn, cũng có thể lui chậm lại. Mọi người chăm chỉ nỗ lực mà làm, nhất định sẽ có hiệu quả.

Tất cả chúng sinh đích thực là ác nhiều thiện ít, trong “*Bách pháp minh môn luận*” nói, thiện tâm sở có 11 cái, ác tâm sở có 26 cái. Hoàn cảnh bên ngoài cũng là ác nhiều thiện ít. Ở trong loại hoàn cảnh này, người biết hồi đầu, biết đoạn ác tu thiện rất ít.

Chúng ta duy chỉ có mong cầu chư Phật Bồ Tát thường thị hiện ở thế gian này, vì tất cả chúng sinh khổ nạn làm ra một tấm gương tốt. Các vị đồng tu giác ngộ tường tận rồi, chịu phát tâm xả mình vì người, vì đại chúng xã hội làm ra tấm gương tốt, các vị chính là Phật Bồ Tát hoá thân đến cứu độ những chúng sinh khổ nạn này.

Cho nên nhất định phải “*phản chư kỳ*”, từ nơi tâm của chính mình mà bắt đầu làm. Nếu chính mình đã hiểu rõ rồi mà vẫn không chịu chăm chỉ học tập, y giáo phụng hành, trái lại chỉ mong cầu chư Phật Bồ Tát đến ứng hóa, đây là điều không thể. Chỉ dùng tâm chân thành, tâm từ bi mới có thể khởi được cảm ứng với chư Phật Bồ Tát, các bậc cổ Thánh tiên Hiền, một chút cũng không thể làm giả.

Buổi 66 ngày 25/08/2023

Những điều mà Phật dạy chúng ta, mỗi câu đều là lời chân thật, phải nương theo giáo huấn của Phật, tự cầu đa phước. Phước báu chân thật chính là giúp đỡ tất cả chúng sinh, chính là chăm chỉ nỗ lực tu tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Đây là người hiểu được tự cầu đa phước. Hi vọng mọi người lưu ý nhiều hơn đối với những lời dạy bảo trong đại kinh, vậy thì cả đời có được thọ dụng vô cùng. Chúng ta nhất định phải nói được làm được, hơn nữa gặp người liền nói.

Nhưng nói pháp phải khế cơ, “Kinh Hoa Nghiêm” có mười loại căn cơ, tỉ mỉ mà quan sát tất cả chúng sinh, tất cả đều nằm ở trong mười loại này (không có một loại nào mà không nằm trong mười loại này). Nếu chúng sinh trước mắt không có được lợi ích, chúng ta có thể vì họ mà trồng nhân lâu dài, gọi là “một khi nghe qua tai, mãi đã trồng được hạt giống đạo”. Từ ở ngay điểm này quan sát, người người đều là đương cơ của Phật pháp.

Sau khi hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật, trước tiên phải nghĩ xem chướng ngại của chúng ta là gì, trừ bỏ chướng ngại này đi thì chúng ta có thể sinh tử tự tại. Có thể làm đến được điểm này, chính là “việc cần làm đã làm xong” mà trong Phật pháp nói, việc của chính mình nên làm đã làm xong rồi, sau đó yên tâm đi làm những việc lợi ích chúng sinh.

Việc của chính mình nếu chưa được làm thỏa đáng, có thể xả mình vì người, đương nhiên là việc tốt, thế nhưng việc đã làm thấy đều là phước báo, vẫn là không thoát khỏi lục đạo.

Nếu chính mình “việc cần làm đã làm xong”, chính là nhất định nắm chắc được phần vãng sinh, lại còn giúp đỡ tất cả chúng sinh làm rất nhiều việc tốt, đó là công đức chân thật, sẽ không ở trong tam giới để thọ báo.

Cho nên, nhất định phải nhắc nhở chính mình, không luận lúc nào, ở đâu, trong trong bất cứ tình huống nào, chính mình phải nắm chắc phần vãng sinh, tránh được tất cả bệnh khổ, tránh được tất cả sự giày vò của con người (làm ra). Muốn làm đến được điểm này, nhất định phải “nhìn thấu, buông xả”.

Ngày nay tai nạn tiếp nối triền miên, chúng ta phải mau tu tập, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật. Buông bỏ vạn duyên là đoạn tất cả ác, dùng tâm thanh tịnh niệm Phật là tu tất cả thiện. Chính mình nắm được phần vãng sanh, lại toàn tâm toàn lực khuyên bảo người khác, thị hiện làm ra một tấm gương tốt người khác xem, đó là chí thiện trong thiện, không có thiện nào lớn hơn cái thiện này.

Không chỉ là người học Phật xem thấy, khơi dậy tâm xuất ly của họ; Ở trong văn hóa đa nguyên, người chưa tiếp xúc với Phật pháp xem thấy cũng sẽ động lòng, cũng sẽ hồi đầu, cũng sẽ chăm chỉ đến học tập. Đây chính là phổ độ chúng sanh mà nhà Phật thường nói. Hi vọng chúng ta cùng nhau khích lệ, chăm chỉ nỗ lực mà làm cho được. Trong thời đại tai nạn triền miên này, chúng ta có một con đường sinh lộ duy nhất (con đường sống duy nhất của chúng ta) chính là niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ: Phật thất cũng là lấy việc này làm mục tiêu.

Buổi 67 ngày 29/09/2023

Mấy năm gần đây chúng ta dù ở bất cứ đâu đều cảm nhận thấy thế giới càng ngày càng bất an, tai nạn liên tiếp triền miên, không những thế mỗi lần lại càng nghiêm trọng hơn. Tình người lãnh đạm, không biết ân nghĩa, không chỉ ở trong bất tri bất giác hủy

diệt chính mình mà còn tạo tác tội nghiệp phá hoại Phật pháp, hủy diệt thế gian. Những người khác thì chúng ta không bàn đến, chỉ riêng nói đến bốn chúng đệ tử học Phật, ai mà không tạo cái nghiệp này?

Người xưa tạo nghiệp nhẹ, người ngày nay tạo nghiệp nặng, tạo nghiệp cực trọng mà chính mình không hề biết, đây chính là ngu si. Người ngu si ngày ngày nghe kinh, ngày ngày đọc kinh vẫn cứ không giác ngộ, đây chính là “chướng thâm nghiệp nặng”. Nghiệp chướng sâu nặng như vậy nếu không tiêu trừ, ba đường ác nhất định không thể tránh được. Chúng ta sống ở thời đại này, nếu có trí tuệ tất nhiên có cảnh giác cao độ.

Con người sống ở thế gian chẳng qua chỉ có mấy mươi năm ngắn ngủi, trong nháy mắt đã qua rồi, bình lặng mà quán sát tất cả đều là một mảng không, đây là chân tướng sự thật. Trong (một) đời người, điều hạnh phúc, điều đáng quý nhất là ở ngay trong đời này không tạo ác nghiệp. Người có thể không tạo ác nghiệp, chỗ đi đến trong tương lai nhất định thù thắng.

Người xưa nhắc nhở chúng ta, người tu hành phải có “tiền hậu nhãn”. Cái gọi là “tiền hậu nhãn” chính là biết được quá khứ, nhìn thấy tương lai, không chỉ nhìn vào trước mắt, điểm này vô cùng quan trọng.

Cư sĩ Lâm đối với tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều hoà ái, người người đều tươi cười hân hoan, trên kinh gọi là “thường sinh tâm hoan hi”, chúng ta ở nơi đây nhìn thấy rồi. Hi vọng mọi người có cơ hội đến Singapore để tham học, đem phương pháp học tập ở đây tới khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng có thể xây dựng được đạo tràng giống như vậy.

Chúng ta chăm chỉ nỗ lực tu học, không chỉ chính mình ngay đời này nhất định vãng sanh, mà chúng ta còn mang đến cho xã hội sự an định, giúp cho thế giới hòa bình. Đây chính là “tự hành hóa tha” mà nhà Phật nói, công đức chân thật.

Lão cư sĩ Lý Bình Nam trước khi vãng sanh một ngày đã nói với đồng học rằng: “Thế giới này loạn rồi, chư Phật Bồ Tát, thần tiên đến cũng cứu không được. Con đường duy nhất chính là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ”. Cho nên, tai nạn ngày một bức thiết, chúng ta đã không còn đủ thời gian, phải nên vạn duyên buông xả, nhất tâm niệm Phật.

Trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói với chúng ta, chính mình thật tu liền có thể ảnh hưởng người khác, khiến người khác nhìn thấy tấm gương tu hành của chúng ta thì bị cảm động, sinh khởi tâm hổ thẹn, tự nhiên noi gương chúng ta học tập. Như vậy liền có thể khiến cho xã hội sự an định, thế giới hòa bình.

Phật nói “tự hành hóa tha” là phải dựa vào chính mình chân thật tu hành, chính mình không chân thật tu hành thì không có tác dụng gì. Cho dù biết nói, nói hay đến đâu nhưng khi tai nạn ập đến vẫn là không thoát khỏi, đáng sinh tử như thế nào vẫn là sinh tử như thế đó, vẫn là không thoát khỏi luân hồi, cũng không thể vãng sanh.

Buổi 68 ngày 13/10/2023

Chúng ta thật tu, tâm liền bình lại. Hiện nay nhà khoa học nói sóng tư tưởng. Tư tưởng của người thế gian rất phức tạp, nhất là tư tưởng tà ác là sóng to, biên độ rất lớn; Người niệm Phật chúng ta là “thanh tịnh bình đẳng giác”, loại sóng tư tưởng này là sóng bình ổn.

Niệm Phật đường của Cư sĩ Lâm ở Singapore được chư Phật Như Lai gia trì, có chư Phật Bồ Tát cùng niệm Phật với chúng ta, cho nên niệm Phật đường này vô cùng thù thắng. Từ trường của niệm Phật đường rất tốt, từ trường là an định, bình lặng, sóng tư tưởng từ chỗ này phát ra ra có thể bình ổn tư tưởng tà ác của người thế gian. Dùng sóng tư tưởng bình ổn của chúng ta đem kháng lại sóng tư tưởng tà tư to lớn của thế gian, sóng tà ác lớn này liền có thể giảm nhẹ, đây chính là nguyên lý hóa giải tà ác, hóa giải tai nạn.

Chúng ta tự mình ở nhà niệm Phật, cũng có có công hiến đối với xã hội, thế gian. Bởi vì sóng mà chúng ta niệm Phật phát ra là sóng tư tưởng thanh tịnh bình đẳng giác, có thể làm cho sóng tư tưởng tà ác của người thế gian bị yếu đi. Quả thật nếu hiểu được đạo lý này, thì sẽ tin tưởng chúng ta tâm bình khí hòa niệm Phật, thật sự giúp cho thế giới hòa bình, xã hội an định.

Chân thật phát tâm niệm Phật chính là tự độ độ tha, chân thật phát tâm niệm Phật chính là cứu kiếp nạn của thế gian, không nên cho rằng chính mình không có cái năng lực này. Các vị đồng tu có thể chân thật giác ngộ, chân thật buông bỏ thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, vâng theo: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ mà Đức Thế Tôn đã dạy bảo, liền có năng lực an định xã hội, giữ gìn thế giới hoà bình.

Chỉ cần chúng ta thật tâm thành ý, Phật Bồ Tát nơi nơi đều sẽ ứng hiện, cảm ứng đạo giao. Đặc biệt là trong lúc thế gian có đại tai nạn, chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sinh khổ nạn. Niệm Phật không chỉ là vì bản thân mình, càng phải vì tất cả chúng sinh khổ nạn. Chúng ta nhất định phải làm, không làm thì không có tâm từ bi.

Hi vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực, tự độ độ tha. Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học, nắm lấy sinh mệnh quý giá ngắn ngủi ở ngay đời này, hoàn thành nhân duyên hi hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Niệm Phật thành Phật, đây là một việc lớn. Người như vậy mới được xem là chân thật có chí khí, chân thật là đại anh hùng, đại trượng phu mà nhà Phật nói.

Hi vọng chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau, ngay trong đời này làm viên mãn việc lớn này, chân thật không cô phụ đời này.

Buổi 69 ngày 20/10/2023

Chúng ta bình lặng tư duy quán sát thế gian này người người đều khổ. Chúng ta cảm thấy cuộc sống, công việc của chính mình rất khổ, kỳ thực những người làm những

việc lớn còn khổ hơn chúng ta nhiều. Những người lãnh đạo địa vị cao, những ông chủ xí nghiệp lắm tiền nhiều của, kỳ thật cuộc sống của họ không dễ chịu gì.

Nếu bạn xem thấy rõ ràng, tường tận rồi thì liền biết được đời sống của những người đó còn không bằng đời sống của một kẻ ăn mày. Người ăn xin bụng đói rồi thì đi xin cơm, ăn no rồi thì không còn việc gì, tùy ý tìm một nơi để ngủ, không hề lo lắng vướng bận, thật tự tại. Người thống khổ nhất là nhiều việc phiền não, nhiều việc lo lắng, nhiều việc vướng bận, cuộc sống đích thực không dễ chịu gì. Nếu họ có thể học Phật, đó là đại phước báo.

Trước đây tôi đã từng khuyên bảo mọi người, một năm ra sức làm việc kiếm tiền, phí sinh hoạt có rồi thì nghỉ ngơi hai năm không cần làm việc, chuyên tâm niệm Phật. Đây là người có trí tuệ, có phước báo lớn. Sau hai năm tiêu hết tiền rồi lại đi tìm công việc. Nếu bạn hỏi: Công việc rất khó tìm, đến lúc đó có thể tìm được hay chăng? Nhất định tìm được.

Vì sao vậy? Phật Bồ Tát phù hộ bạn, bạn phải tin tưởng Phật Bồ Tát. Cái thế gian này nương tựa vào người khác không được, nương vào Phật Bồ Tát nhất định đáng tin. Thế nhưng bạn cần phải có lòng tin kiên định đối với Phật Bồ Tát, như lý như pháp tu học thì làm gì mà không thành tựu chứ. Đây cũng chính là một phương pháp giữ gìn tâm thanh tịnh.

Hàn Quán Trường không phải là Phật Bồ Tát hóa thân đến. Bà sáng lập đạo tràng, thành tựu mọi người, ân đức đối với chúng ta rất lớn. Chúng ta báo ân đối với bà là biểu hiện ở giờ khắc lâm chung, chúng ta đưa tiễn bà vãng sanh, đây là đại báo ân. Thế nhưng loại duyên này rất không dễ gì có được, không phải ai cũng đều có duyên phận tốt đến như vậy, cơ hội tốt đến như vậy. Nếu bà không thể vãng sanh, đời sau được đại phước báo làm quốc vương đại thần, đại phú trưởng giả.

Thế nhưng phước báo của thế gian làm đến được Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương vẫn không ra khỏi sáu cõi luân hồi, không thoát khỏi tam giới. Cho nên phước báo đó không phải là cứu cánh viên mãn. Hiện tại chúng ta rõ ràng tường tận, chỉ có vãng sanh bất thoái thành Phật mới là chân thật. Tu học chính là học cách sống, biết đối xử với chính mình như thế nào, đối xử với người khác ra sao.

Đối với chính mình nhất định phải thanh tịnh, từ bi, chuyên tu chuyên hoằng. Đối với người khác, nhất định phải chân thành, thanh tịnh, từ bi, làm đến vô duyên, không có điều kiện. Nhất định không có một chút ý niệm không chế chiếm hữu nào đối với tất cả người và sự vật. Chỉ cần có ý niệm này thì chính là tạo nghiệp. Cho nên buông xả tất cả không chế chiếm hữu, buông xả tất cả yêu cầu, đây là trí tuệ, đây là công đức, so với phước đức thì còn thù thắng hơn. Hi vọng mọi người cùng khích lệ lẫn nhau, y giáo phụng hành.